



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นจ่าหน้าบริการ
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามที่ได้มีการประกาศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ่าหน้าบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง
จ่าหน้าบริการพนักงานขับรถยนต์ ทั้งหมดรวม ๗ ราย และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดรวม ๓ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายธีรพงศ์ จ๊ะสิงห์
๒	๐๐๒	นายกตัญญู คำงั้ง
๓	๐๐๓	นายอาทิตย์ การจนา
๔	๐๐๔	นายกิตติวัฒน์ อินเต็ม
๕	๐๐๕	นายเสริมวิทย์ บรมพิชัยชาติกุล
๖	๐๐๖	นายนิพนธ์ ทาผัด
๗	๐๐๗	นายณกิจพงศ์ จุลมุสิก

๒. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายชินภัทร กันธิยะ
๒	๐๐๒	นายวิชา สาวะรส
๓	๐๐๓	นายธีรวัฒน์ เมทา

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันข้างต้น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบแข่งขันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใด
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน
รายนั้นขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขันครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเหมาบริการ หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวิธีการทดสอบปฏิบัติ) ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทดสอบ ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ หรือกรณีผู้เข้าสอบที่ใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองให้ถ่ายรูปหรือแนบรูปแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ อนึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย และทางเว็บไซต์ที่ <http://chiangrai.cad.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย